

## กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลไทยและอุตสาหกรรมสนับสนุนอุตสาหกรรมญี่ปุ่น

ประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทยมีความสัมพันธ์มายาวนานกว่า 600 ปี มิตรภาพระหว่างสองประเทศนับวันจะแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น ทั้งความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจระหว่างสองประเทศที่เติบโตแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นอย่างรวดเร็วจากการขยายตัวของบริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทยและโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากกระแสการลงทุนโดยตรงจากประเทศญี่ปุ่นที่เข้ามา มาก เนื่องมาจากพื้นฐานอัตราแลกเปลี่ยนเงินเยนที่แข็งขึ้น

ก่อนเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจประเทศญี่ปุ่นมียอดมูลค่าการค้า การลงทุน และความช่วยเหลือกับประเทศไทยสูงเป็นอันดับแรก แม้ว่าจะมีวิกฤตทางเศรษฐกิจเกิดขึ้นแต่ปริมาณการค้าก็ยังคงอยู่ในอันดับที่ 2 การลงทุนจากประเทศญี่ปุ่นยังคงสูงถึงร้อยละ 40 ของการลงทุนจากต่างประเทศทั้งหมดในประเทศไทย ตลอดจนประมาณครึ่งหนึ่งของยอดเงินกู้ที่บริษัทต่างๆ ในประเทศไทยกู้ขึ้นเป็นเงินกู้จากธนาคารของญี่ปุ่นทั้งหมด สรุปได้ว่าความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจก็มีการพึ่งพาซึ่งกันและกันเป็นอย่างมาก และตามที่สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) มีโครงการสนับสนุนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ซึ่งจัดเป็นกลุ่มที่เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย สมาคมเครื่องจักรกลไทยในฐานะที่เป็นอุตสาหกรรมพื้นฐานหลักของทุกอุตสาหกรรมและมีสมาชิกที่เป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยอยู่เบื้องหลังความสำเร็จของอุตสาหกรรมอันเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เนื่องจากในทุกๆ อุตสาหกรรมล้วนแต่ใช้เครื่องจักรกลเป็นตัวช่วยในการผลิตทั้งสิ้น จากความสัมพันธ์กันระหว่างประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทย ตลาดประเทศญี่ปุ่นเป็นตลาดเป้าหมายหนึ่งที่ผู้ประกอบการไทยมีความชำนาญในการประกอบธุรกิจร่วมกันมาช้านาน จึงมองว่าผู้ประกอบการไทยจะสามารถเข้าไปทำการค้าและร่วมทุน ก่อให้เกิดรายได้กลับมาอย่างมากมาย เนื่องจากอุตสาหกรรมของไทยนั้นมีความได้เปรียบทางด้านต้นทุน ศักยภาพและคุณภาพ อันจะช่วยให้ผู้ประกอบการญี่ปุ่นสามารถลดต้นทุนทางการผลิตได้

นอกจากอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลไทยแล้ว อุตสาหกรรมสนับสนุนก็เปรียบเสมือนหัวใจของการผลิตทั้งหลายทั้งปวงและที่นับวันจะมีความสำคัญมากขึ้น เนื่องจากว่าอุตสาหกรรมสนับสนุนเองเป็นอุตสาหกรรมที่สนับสนุนกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมอาหาร อาหารเสริม ยา พลังงาน เกษตร ยานยนต์ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ในครัวเรือน ชีวิตประจำวันและอื่นๆ ฯลฯ ซึ่งจะเห็นได้ว่า เบื้องหลังความสำเร็จของการผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ ออกสู่ตลาดนี้ คือ อุตสาหกรรมสนับสนุนที่มีการทำงานกันแบบคลัสเตอร์ คือ การทำงานที่มี

บทบาทสำคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างขีดความสามารถและความได้เปรียบในการแข่งขันของทุก  
อุตสาหกรรมให้สูงขึ้น

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ร่วมดำเนินการโดยสมาคมเครื่องจักรกลไทยและ  
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมในการเข้าร่วมงานแสดงสินค้า SME EXPO SOUGOUTEN 2011  
in OSAKA ซึ่งจัดขึ้น ณ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น โดย Organization for Small and Medium Enterprises  
and Regional Innovation, Japan (SMRJ) ระหว่างวันที่ 25 – 27 พฤษภาคม 2554 ณ Intex Osaka  
Exhibition Hall มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในกลุ่ม  
อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลและอุตสาหกรรมสนับสนุนที่มีศักยภาพและมีสินค้าตรงความต้องการในตลาดประเทศ  
ญี่ปุ่น ได้มีโอกาสในการแสดงศักยภาพในด้านอุตสาหกรรมสนับสนุนของประเทศไทย และสามารถขยายตลาดสู่  
ประเทศญี่ปุ่นได้ เพื่อเป็นการสร้างความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการ และในงานนี้ได้คาดว่าจะมี  
ผู้เข้าร่วมชมงานทั้งสิ้นกว่า 60,000 คน โดยในงานจะเป็นการแสดงสินค้าของผู้ประกอบการ SMEs รวมไปถึง  
นวัตกรรมใหม่ๆ จากทั่วประเทศญี่ปุ่นและประเทศอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทย ซึ่งได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่ง  
ของงานแสดงสินค้า SME Expo SOUGOUTEN ร่วมกับประเทศญี่ปุ่นมาโดยตลอด และหลังจากที่ประเทศญี่ปุ่นได้  
ประสบภัยพิบัติ Tsunami ทำให้ผู้ประกอบการ SMEs ในประเทศญี่ปุ่นที่ได้รับผลกระทบเกิดความเดือดร้อนมาก  
จึงถือเป็นโอกาสอันดีที่ประเทศไทยจะได้เข้าร่วมงานแสดงในครั้งนี้ จะได้เข้าช่วยเหลือ อุ้มชู และฟื้นฟูด้านการผลิต  
ให้กับผู้ประกอบการที่ประสบภัยดังกล่าวในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งนับว่าจะเป็นการประโยชน์อย่างยิ่งกับความสัมพันธ์  
ทางการค้าระหว่าง 2 ประเทศ





ในการดำเนินงานครั้งนี้สมาคมเครื่องจักรกลไทยในฐานะผู้ดำเนินงานได้ทำการคัดเลือกผู้ประกอบการที่มีศักยภาพพร้อมเข้าร่วมงานทั้งสิ้น 20 ราย ทำการคัดเลือกจากผู้ที่มีความพร้อมด้านการผลิต ในอุตสาหกรรมสนับสนุนและอุตสาหกรรมอื่นๆ ให้มีความหลากหลาย รวมไปถึงอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องต่างๆ ที่คาดว่าจะเป็นที่ประโยชน์สูงสุดในการสนับสนุนครั้งนี้ และภายในกิจกรรมนี้ได้มีการแสดงสินค้าและมีการจัด Business matching ระหว่างผู้ประกอบการไทยและผู้ประกอบการญี่ปุ่น ซึ่งคาดว่าจะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ประกอบการ SMEs ญี่ปุ่น โดยมุ่งหวังว่าจะมีผู้ประกอบการเข้าร่วมครั้งนี้จำนวนทั้งสิ้น 40 ราย

ประเทศญี่ปุ่นเป็นเจ้าแห่งเทคโนโลยี ซึ่งได้รับการยอมรับจากประเทศไทยและนานาประเทศเป็นอย่างดี มีความใกล้ชิดกันในด้านธุรกิจการค้ากับไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อธุรกิจต่างๆ ของประเทศญี่ปุ่นมีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้นเท่าใด ก็ย่อมต้องการฐานการผลิตมารองรับ ซึ่งในประเทศญี่ปุ่นเองไม่สามารถขยายกำลังการผลิตได้มากนักเนื่องมาจากภูมิประเทศไม่เอื้ออำนวย จึงทำให้เกิดความสัมพันธ์ทางการค้ากับประเทศไทย เพราะประเทศไทยมีความพร้อมทางด้านการผลิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐานตรงตามที่ประเทศญี่ปุ่นต้องการ จึงเกิดความไว้วางใจให้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมหลายๆ ประเภทอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเกิดเหตุประสพภัย Tsunami ก่อให้เกิดความเสียหายหลายธุรกิจได้รับผลกระทบอย่างหนัก ดังนั้นประเทศไทยจึงเป็นฐานที่ดีในการช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจและรองรับกำลังการผลิตจากประเทศญี่ปุ่นได้ในช่วงที่ SMEs ญี่ปุ่นได้รับความเดือดร้อน

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และสมาคมเครื่องจักรกลไทยในฐานะผู้แทนของกลุ่มอุตสาหกรรมสนับสนุนเล็งเห็นว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จะก่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อผู้ประกอบการไทย และสร้างโอกาส ความไว้วางใจ ความเชื่อถือกับประเทศญี่ปุ่น รวมไปถึงสร้างพลังน้ำใจในการช่วยเหลือธุรกิจดังกล่าว อันจะส่งผลให้เกิดการทำธุรกิจร่วมกันในอนาคตได้เป็นอย่างดี